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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
คร้ังที่  3/2567 

วันพฤหัสบดีที ่30 พฤษภาคม 2567  เวลา 9.30 น.   
ณ ห้องประชุมเอ้ืองผ้ึง ช้ัน 3 อาคารสํานักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
 
รายช่ือผู้มาประชุม  
1. ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
3. อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
4. ผศ.สุรพงษ์  เพ็ชร์หาญ (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
5. อ.ดร.นุสรา  แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
6. ผศ.ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
7. ผศ.ดร.นิศากร สุวรรณ (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
8. น.ส.ต้องตา จรูญศรีวัฒนา   ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
9. นางศิริพร ร่วมชาติ นักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
10. น.ส.กฤติมา สมุทรจักร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือกิจจําเป็น) 
1. อ.ปิยธรณ์  เร่งเร็ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. รศ.ดร.พรชนก ทองลาด หัวหน้างานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2. น.ส.บงกช สมรอบรู้ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
3. น.ส.นงเยาว์ ตะนะวงค์ หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล 
4. นางณัฐกานต์ ห่อทอง นักวิชาการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา  9.3๐  น. 
 
วาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ   
 ไม่มี 
 
วาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 2/2567 
 ประธานฯ นํ าเสนอว่า ตามท่ีได้ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ            
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี 2/2567  วันอังคารท่ี 30 เมษายน 2567 เวลา 9.30 น.            
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ณ ห้องประชุมเอ้ืองผ้ึง ช้ัน 3  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น           
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม จํานวน 4 หน้า 
  จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี 2/2567  วันอังคารท่ี 30 เมษายน 2567  โดยไม่มีการแก้ไข  
 
วาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง  
 ไม่มี 
 
วาระที่ 4 เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
 4.1 พัฒนาหลักสูตรท่ีเก่ียวกับการเป็นผู้ประกอบการ 
  อ.ดร.นุสรา  แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นําเสนอว่า ตามท่ีสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้มอบหมายให้คณะวิทยาการจัดการ ทบทวนการพัฒนาหลักสูตร                
ท่ีเก่ียวกับการเป็นผู้ประกอบการ เป็นวิชาโท ท้ังนี้คณะวิทยาการจัดการได้วางแผนของคณะ            
โดยจะปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เนื่องจากใกล้จะครบรอบ
ปรับปรุงหลักสูตรแล้ว ประกอบกับวิชาเอกการจัดการธุรกิจเอเชีย มีจํานวนนักศึกษาไม่เป็นไป        
ตามเป้าหมาย ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรในคร้ังนี้จะกําหนดหลักสูตรเก่ียวกับการเป็นผู้ประกอบการ  
เป็นวิชาเอกหนึ่งในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพราะบริษัท หมูอินเตอร์
ฟาร์ม จํากัด อยากเข้ามาเรียนสาขานี้เช่นกัน  
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ 5 เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 5.1 การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
  ประธานฯ นํ า เสนอว่า ด้ วยขณะนี้ มีนั กศึกษาภาคปกติและภาคพิ เศษ          
ระดับปริญญาตรี ท่ีได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 จํานวน 
63 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา            
ปีการศึกษา 2566 จํานวน 23 คน 
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการอนุมัติการสําเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 
ระดับปริญญาตรี ท่ีได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566               
จํานวน 63 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา             
ปีการศึกษา 2566  จํานวน 23 คน  
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 5.2 ขอถอนการอนุ มัติการสําเ ร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา           
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จํานวน 5 คน 

ประธานฯ นําเสนอว่า เนื่องจากงานทะเบียนและประมวลผล กองบริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง ได้ดําเนินการเสนอรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง อนุมัติการสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 1/2567 เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2567 ขออนุมัติ
การให้ปริญญาบัตรต่อสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๗ ระเบียบวาระท่ี ๕ 
เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาบัตร
สําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา เม่ือวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๗ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๗ ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ การพิจารณา
ให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษา เม่ือวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยพิจารณา
อนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน ๑๔๒ ราย แบ่งเป็นระดับ
ปริญญาโท ๒๓ ราย ระดับปริญญาเอก ๔ ราย หลังจากอนุมัติปริญญาบัตรแล้ว งานทะเบียนและ
ประมวลผลได้ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน คุณสมบัติของผู้สําเร็จการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง           
พบว่ามีนักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
จํานวน ๕ ราย ยังไม่ได้ส่งเอกสารหลักฐานที่ยืนยันว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี           
นักศึกษาทั้ง ๕ ราย ดังรายช่ือต่อไปนี้ 

๑. ๖๔๘๕๔๐๑๐๑๐๓ Mr. Li  Haiwen 
๒. ๖๔๘๕๔๐๑๐๑๐๕ Mr. Zhao  Peizuo 
๓. ๖๔๘๕๔๐๑๐๑๑๐ Mr. Fei  Fan 
๔. ๖๔๘๕๔๐๑๐๑๑๑ Mr. Zhang  Quanyu  
๕. ๖๔๘๕๔๐๑๐๑๑๓ Mr. Li  Fuqing 

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ          
งานทะเบียนและประมวลผล จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ถอนการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา         
ของนักศึกษาของนักศึกษาท้ัง ๕ ราย ดังกล่าว  
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบ ขอถอนการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จํานวน 5 คน ประกอบด้วย           
1) รหัสนักศึกษา 64854010103  Mr. Li Haiwen 2) รหัสนักศึกษา 64854010105             
Mr. Zhao Peizuo 3) รหัสนักศึกษา 64854010110  Mr. Fei Fan 4) รหัสนักศึกษา 
64854010111  Mr. Zhang Quanyu 5) รหัสนักศึกษา 64854010113  Mr. Li Fuqing  
เพ่ือท่ีจะนําเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เพ่ือขออนุมัติถอนการให้ปริญญา
สําหรับนักศึกษาดังกล่าว ต่อไป 
 
 5.3 กระบวนการรับนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2567 รอบ Walk-in 
  ประธานฯ นําเสนอว่า เนื่องจาก การรับนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2567 
รอบ Walk-in นี้ มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งกรรมการสัมภาษณ์ โดยคัดเลือกมาจากสาขาเช่นเดิม              
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แต่จะเลือกใครท่ีควรจะเป็นกรรมการสัมภาษณ์แต่ละสาขา (ถ้ามี) นั้น ซ่ึงขณะนี้อธิการบดี               
ได้ขอดูข้อมูลเพ่ือพิจารณาการให้คะแนนสัมภาษณ์ท่ีผ่านมาท้ังหมด เพ่ือประกอบการพิจารณา
คัดเลือกกรรมการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง และในการรับนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2568                  
อธิการบดีมีแนวคิดว่าอาจจะกลับไปใช้ระบบเดิม  
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ข้อคิดเห็นท่ีประชุม  โดย ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ช้ีแจงว่า 
ถ้ารูปแบบเดิมดีก็คงไม่มีการปรับเปล่ียน และภายหลังท่ีให้สาขาเข้ามามีบทบาทมากขึ้นก็เพ่ือป้องกัน
การร้องเรียนของกองบริการการศึกษา จึงให้สาขามีส่วนร่วมในการพิจารณาผลการสอบ ท้ังนี้ปัญหา
นั้นอาจจะเกิดขึ้นเพียงบางสาขา แต่ถ้าเราไปปรับระบบท้ังหมดแล้วสาขาท่ีทําดีอยู่แล้วก็จะถูก
ผลกระทบไปด้วย  ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรจะเชิญสาขาท่ีมีปัญหามาปรึกษาหารือ เพ่ือแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน และเวลาท่ีนักเรียนไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ สาขาควรเขียนเหตุผลมาว่า ไม่ผ่านเพราะอะไร 
คิดว่าไปแก้เฉพาะจุดดีกว่ามาปรับเปล่ียนท้ังระบบแล้วกลับไปใช้ระบบเดิม  
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ กระบวนการรับนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2567            
รอบ Walk-in โดยจะนําข้อคิดเห็นจากท่ีประชุม นําไปรายงานให้อธิการบดีพิจารณา ต่อไป 
 
วาระที่ 6 เร่ืองอ่ืนๆ 
 1.1 การจัดระบบการจัดการศึกษาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย 
  อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นําเสนอว่า 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย กําหนดระบบการจัดการศึกษา โดย                             
วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือน
มิถุนายน – ตุลาคม แต่รอบนี้หลักสูตรจะเปิดรับนักศึกษาจีน จํานวน 5 คน ซ่ึงวัน – เวลาในการ
ดําเนินการเรียนการสอน จะไม่เป็นไปตามรอบท่ีกําหนดไว้ในเล่มหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิ                
ได้เสนอแนะว่า การปรับระบบการจัดการศึกษาต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันด้วย               
ดังนั้น จึงขอปรึกษาหารือเก่ียวกับการจัดระบบการจัดการศึกษาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมกัน 
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ข้อคิดเห็นท่ีประชุม  โดย ประธานฯ ได้ช้ีแจงว่า ได้ปรึกษาหารือร่วมกับอาจารย์            
ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เรียบร้อยแล้ว โดยกองบริการการศึกษา            
จะดําเนินการกําหนดปฏิทินวิชาการให้กับนักศึกษาเฉพาะกลุ่มดังกล่าว เนื่องจากนักศึกษาเป็นครู            
ในโรงเรียนของประเทศจีน และประเทศจีนมีนโยบายไม่ให้เรียนออนไลน์ แต่ให้มาศึกษาในช่วงปิด            
ภาคเรียน ซ่ึงการปิดภาคเรียนของประเทศจีน คือเดือนกรกฎาคม 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ การจัดระบบการจัดการศึกษาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย โดยกองบริการการศึกษาดําเนินการกําหนดปฏิทินวิชาการให้กับนักศึกษา          
เฉพาะกลุ่มดังกล่าว และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แจ้งการปรับระบบการ             
จัดการศึกษา ให้สภาสถาบัน เพ่ือพิจารณาต่อไป 
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